

4 Thái Bình

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, kế hoạch bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa - tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh vùng biển. Chủ động nắm chắc tình

hình, phát hiện, ngăn chặn hoạt động móc nối, phát tán tài liệu của các thế lực thù địch, phản động; giám sát, quản lý chặt số đối tượng trọng điểm, không để chúng móc nối, liên kết hoạt động chống phá. Chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những nôi có mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các trường hợp có quan điểm trái chiều, không dễ phức tạp, kéo dài, trở thành “điểm nóng”. Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an đã triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Toàn ngành đã phát hiện, xử lý 1.085 vụ án về ma túy, hình sự (điều tra, khám phá an thành công 80%,

HỘI NÔNG DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và thông tin, tiêu thụ nông sản, tổ chức hoạt động hỗ trợ và tư vấn pháp lý cho hội viên được quan tâm.

Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay tín chấp, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, tích cực phát triển các mô hình kinh tế nông nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ thông tin, chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản giúp hội viên,

các vụ án, trọng án đạt 100%); đã triệt xóa 27 băng nhóm, 66 đối tượng hình sự, xác lập 24 chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm. Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đã tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân tự giác giao nộp 62 khẩu súng các loại, 1.041 viên đạn, 0,5kg thuốc nổ, 239 kíp nổ, 184 vũ khí thô sơ, thu hồi 87kg pháo các loại. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở duy trì hoạt động hiệu quả hơn 2.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, tạo thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở... Với những kết quả trên, năm 2018 đã có 61 tập thể, 105 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 38 tập thể, 35 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 72 tập thể, 149 cá nhân được Công an tỉnh tặng giấy khen...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy

nông dân yên tâm sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tích các cấp hội nông dân đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quản triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh để hội viên, nông dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Nông

tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương, xây dựng xã/phường trở thành đơn vị học tập cấp xã. Đến nay, 100% các huyện, thành phố đạt danh hiệu học tập đều vượt chỉ tiêu chung của cấp nước; hai huyện Thái Thụy, Đông Hưng hoàn thành trước 2 đơn so với chỉ tiêu của tỉnh. Tuy nhiên, việc đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã còn gặp khó khăn bởi đây là mô hình có 15 tiêu chí và 50 chỉ số thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do các ban, ngành, đoàn thể cùng chịu trách nhiệm thực hiện.

gheò; xây dựng 27 nhà nhân ái, 20 điểm vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá 380 triệu đồng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh bám sát chủ đề công tác năm “Thanh niên tình nguyện” và 4 nhiệm vụ trọng tâm, 12 chỉ tiêu để ra năm 2019. Tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong

viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của lực lượng công an trong năm 2018. Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc gia. Trong đó, chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị, bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an

ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa... Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sâu điều Bác Hồ dạy”. Trước mắt, để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng công an tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

chủ trọng chăm lo, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng; tập trung xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với các lĩnh vực vay vốn, hỗ trợ chính sách cho vay nghèo.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2018.

thực tế tại đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của hệ thống chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể để hoàn thành mục tiêu; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, phấn đấu đến cuối năm 2019 vượt 10% chỉ tiêu đã ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá và công khai kết quả thực hiện Đề án 281 và Thông tư số 44, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, trong đó chú trọng công tác tình nguyện thường xuyên cũng như thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Nhân dịp này, 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua và bằng khen.

Thứ bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

TỶ LỆ ĐÔ THỊ HÓA...

(*Tiếp theo trang 1*)

tốt các nhiệm vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp ngành Xây dựng theo giá hiện hành đạt 29.500 tỷ đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 23.127 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2017, chiếm 30% tỷ trọng trong cơ cấu công nghiệp, xây dựng của tỉnh. Đến hết năm 2018, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 19%; tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch chung đạt 100%. Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26m² sàn/người (tăng 0,6m² sàn/người so với năm 2017). Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch đạt 100%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%... Năm 2018, các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng đã chủ động nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển ổn định, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ngành Xây dựng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngành Xây dựng tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh chế hóa kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. Hoàn thành chất lượng các nội dung, đề án, dự án của ngành theo các kế hoạch, chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phối hợp với các đơn vị chức năng thành lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp Xuân Hải, Thụy Trường, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phú; hoàn thành rà soát, điều chỉnh phạm vi, ranh giới các khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

KHEN THƯỞNG 50 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Hoạt động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài được chủ động phối hợp thực hiện, đã giải quyết nhiều vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Công tác thanh tra được chỉ đạo triển khai thực hiện đúng kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra đã bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền với kết luận chính xác, khách quan. Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước để phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, kịp thời xử lý tài sản thất thoát và chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, thống nhất. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng được quan tâm. Các tổ chức thanh tra và cán bộ, công chức trong ngành luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đồng thời, nếu cáo tình thân trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thi hành công vụ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả ngành Thanh tra đạt được trong năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của tỉnh và của các ngành, địa phương, nhất là về các lĩnh vực chính sách, giáo dục, y tế, đất đai, góp phần tạo sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra sát với chỉ đạo của cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp, lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, lãnh đạo các ngành, địa phương trong thực thi công vụ. Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu nại chưa giải quyết, không để tình trạng khiếu nại kéo dài...

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh đã khen thưởng 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác thanh tra năm 2018.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh. Thực hiện tốt các quy định về chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên, đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp. Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý kịp thời 27.070 văn bản; phối hợp với các cấp, các ngành dự thảo thẩm định trình UBND tỉnh 10.370 văn bản các loại; tiếp nhận 47.810 thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước hạn 49,9%, số còn lại là giải quyết đúng hạn; tiếp nhận và xử lý 1.510 văn bản của trung ương, các ngành, địa phương và các tổ chức, đoàn thể gửi đến. Chủ động trao đổi, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương về những vấn đề còn có ý kiến khác trong quá trình xử lý văn bản. Qua đây đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2018. Để làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2019, đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy làm việc bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

tuần tra, phát hiện, xử lý 3.390 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 959 triệu đồng, tước 23 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 128 phương tiện công loại.

Thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 8/3/2017 và Chỉ thị số 11 ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh, năm 2018, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiện toàn 2 tổ công tác, chỉ đạo quyết liệt ra quân giải tỏa vi phạm, tổ chức 3 đợt kiểm tra tại các xã, thị trấn. Năm 2018, huyện thu dỡ trên 200 biển quảng cáo, quấy hàng lưu động vi phạm lấn chiếm, tháo dỡ 1 lần sản xuất trên đường tỉnh 454, giải tỏa 2 lần các bạt trên tuyến quốc lộ 10, xóa bỏ 1 lều bạt, 2 trường học làm cầu tạm đứng đầu trái phép với đường tỉnh 463 và 1 trường học lợp y lợp đặt ống hút cát trên tuyến đường tỉnh 463 tại xã Nguyễn Xá và thu dỡ nhiều băng biển, khẩu hiệu khác, góp phần tích cực giữ thông thoáng hàng lang, từ đó bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND huyện Vũ Thư đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh năm 2018.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chê bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG